



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๙ E-mail Cpme021@gmail.com



เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาเกี่ยวกับการสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ซึ่งในระเบียบวาระที่ ๓ มีเรื่องพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับคลื่นสึนามิ และติดตามรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ เมื่อระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

๒. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการติดตามให้ความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาคำความเป็นอยู่และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่ประชุมได้สรุปประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ ซึ่งจากการประชุมและตรวจสอบสภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับคลื่นสึนามิ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติที่ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการพิจารณาติดตามและผลักดันเรื่องเกี่ยวกับแผน โครงการ และงบประมาณของการป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย อาทิ การขอทำความตกลงกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและการปรับปรุงกฎหมาย และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการแก้ไขปัญหาคลื่นลมรุนแรงเป็นอันตรายต่อการสัญจรทางน้ำ



ข่าวคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



ของเรือประมงในร่องน้ำเค็ม อำเภอดงตาล จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการยังได้มีข้อห่วงใยเพิ่มเติมไปยังประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงอยากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีการรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยและงดออกกำลังกายในที่กลางแจ้งในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการติดตามให้ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาความเป็นอยู่และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพร้อมคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และการเยียวยาผู้ประสบภัย รวมทั้งแนวทางการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยในบริเวณจุดอพยพของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตว่าในบริเวณจุดอพยพควรมีการคัดกรองผู้ประสบภัยพิบัติในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานหรือมีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเป็นระบบได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานในอนาคต และควรมีการเฝ้าระวังโรคในบริเวณที่มีประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น รวมทั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วควรมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือความรุนแรงของเหตุการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการจัดทำโครงการก่อสร้างทางน้ำ (Bypass) และพื้นที่แก้มลิงอย่างเป็นระบบและเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างถาวร

ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการ ได้รวบรวมข้อมูลจากการเดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจสอบสภาพพื้นที่ในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาและนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาปัญหาทางด้านกฎหมาย การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา